



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

SISAKET SPECIAL EDUCATION CENTER

ยิ้มได้ ไหว้เป็น เล่นเหมาะ

ประจำเดือน มกราคม 2562



“สวัสดีปีใหม่ 2562 หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ บุคลากรและนักเรียน **สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ** ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ



“รับการติดตามและประเมินผลตามโครงการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาออลดอร์ฟเพื่อเด็กพิการในชุมชน”

วันที่ 13 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามโครงการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาออลดอร์ฟเพื่อเด็กพิการในชุมชน โดยรับการนิเทศจากนายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะ

“วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562”

วันที่ 12 มกราคม 2562 ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานราชการ ต่างๆของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(เกาะห้วยน้ำคำ)ศรีสะเกษ



“วันครู ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ. 2562”

วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดศรีสะเกษ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในตอนเช้า ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1



“งานวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562”

วันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร ร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 โดยท่านผู้อำนวยการได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคทั่วถึง และเป็นธรรม” และร่วมจัดบูธการให้บริการ ทั้งได้นำน้องๆ จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษร่วมแสดงในพิธีเปิด



“การประชุมเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย”

วันที่ 28 มกราคม 2562 ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ อาคารเกียรติยศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ